



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขรับ 2698
วันที่ 2 เมษายน 2567
เวลา 11:59

ที่ อว ๐๖๓๑.๐๘/ว ๒๐๘

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 0553
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
วันที่ 4 เมษายน 2567
เวลา 08:29

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” (สำหรับกรรมการ)

เรียน อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”
(สำหรับกรรมการ) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาความรู้ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถให้การ
พิจารณารับรอง ได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดอย่างถูกต้อง เข้าใจแนวทางการทบทวนโครงการ บทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากกรณีตัวอย่างโครงการวิจัยต่าง ๆ

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ไปยังบุคลากรภายในสังกัดที่มีความสนใจ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง <https://forms.gle/sqtQZTMMSSHFY6eh7> ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”
บัญชีเลขที่ ๑๗๘-๑-๔๘๙๕๘-๗ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการสอบวัดความรู้หลังการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ระยะเวลา ๒ ปี หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๕๖ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำนักงาน ๐๘ ๖๔๔๐ ๒๖๓๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกลี)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๕๖

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน ๐๘ ๖๔๔๐ ๒๖๓๙

QR Code สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” (สำหรับกรรมการ)
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อบรมในรูปแบบออนไลน์



หน่วยงานผู้จัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เบอร์ติดต่อ : 039-471056 , 086-4402639
E-mail : research_rbru2010@rbru.ac.th



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” (สำหรับกรรมการ)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

1. หลักการและเหตุผล

ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการทำวิจัยที่ดีและเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทดลองและนักวิจัยเอง เนื่องจากการดำเนินการวิจัยที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพในตัวบุคคล ศักดิ์ศรีและความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ร่วมวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างวิจัย การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุกสาขาทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล มีการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย เพื่อจะได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และด้วยข้อกำหนดเพื่อคุณภาพงานวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการบางแห่ง ผลงานนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยอย่างชัดเจน สถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จึงจำเป็นต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกี่ยวข้องกับหน้าที่ กฎเกณฑ์การวิจัยในมนุษย์ โดยเฉพาะคณะกรรมการผู้มีบทบาทในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้การรับรอง บทบาทของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก่อนการเริ่มต้นงานวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องสวัสดิภาพ สิทธิ และความเป็นส่วนตัวของ ผู้เข้าร่วมวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดและองค์ประกอบเพื่อการพิจารณาให้การรับรอง จึงเป็นเนื้อหาที่ควรมีการทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการ ทั้งในด้านการบริหารจัดการโครงการ แนวทางการทบทวนโครงการวิจัย และการพิจารณารายละเอียดส่วนแก้ไขเพิ่มเติมต่าง ๆ ของโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา คาดหวังว่าการอบรมดังกล่าว จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเพื่อการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และสามารถพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัย ได้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินการได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาความรู้ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถให้การพิจารณารับรอง ได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดอย่างถูกต้อง

2.2 เพื่อให้คณะกรรมการผู้รับการอบรมเข้าใจแนวทางการทบทวนโครงการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2.4 เพื่อให้คณะกรรมการผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากกรณีตัวอย่างโครงการวิจัยต่าง ๆ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

4. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 60 คน

5. ระยะเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อบรมในรูปแบบออนไลน์

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการโครงการ จุดที่ควรเน้นและพึงปฏิบัติ

6.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจากกรณีตัวอย่างโครงการวิจัย เพื่อการพิจารณาให้การรับรองอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน



กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” (สำหรับกรรมการ)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

หน่วยงานผู้จัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567	
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน และพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกลี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
09.00 - 10.00 น.	การบริหารจัดการโครงการวิจัย (Management of research protocol submission) : บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Role and responsibility of ethics committee) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ชัดชุมแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 - 12.00 น.	แนวทางการทบทวนโครงการวิจัย (Review of protocol) : กรณีศึกษา – การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง (Risk/Benefit Assessment) และกระบวนการขอความยินยอม (Informed Consent Process) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ชัดชุมแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00-13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.	กรณีศึกษา : ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (Ethical Consideration in Social and Behavioral Science Research, and Initial review of Research Proposal) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ชัดชุมแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.00 - 16.00 น.	อภิปราย : การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Review of research protocol amendment) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ชัดชุมแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

* ผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการสอบวัดความรู้หลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ระยะเวลา 2 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

(สำหรับกรรมการ)



วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

รูปแบบออนไลน์

วิทยากร

โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พศ.ดร.จักรพันธ์ บัดขุ่มแสง

ประธานคณะกรรมการ ชุดที่ 3

พศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

กรรมการประจำและเลขานุการ ชุดที่ 3

อัตราค่าลงทะเบียน



ท่านละ
1,000 บาท

หมายเหตุ *กรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีเลขที่ : 178-1-48958-7

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการสอบวัดความรู้
หลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จึงจะได้รับประกาศนียบัตร (อายุ 2 ปี)

REGISTER NOW

1 เม.ย. - 15 พ.ค.67



สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ รำไพพรรณี



039-319-111 ต่อ 10800

086-440-2639



research_rbru2010@rbru.ac.th